

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

## THƯ NGỎ

**Thân gửi các bạn sinh viên Trường Đại học Y tế Công cộng!**

Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, nước ta nói chung, Thành phố Hà Nội nói riêng đã trải qua 4 đợt bùng dịch và đợt dịch thứ 4 này được đánh giá là nghiêm trọng nhất khi số ca mắc mới lần lượt tăng đều đặn tăng đột biến. Công tác phòng chống dịch tại Hà Nội đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Thủ Đô của chúng ta liệu có nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, có được bảo vệ không, điều này tùy thuộc phần nhiều vào ý thức cũng như sự chung tay của cộng đồng.

Dù là một bệnh viện thuộc hệ thống Y tế ngoài công lập chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài nhưng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vẫn luôn sẵn sàng chung tay cùng tuyến đầu, hỗ trợ hết mình cho công tác phòng và dập dịch tại Hà Nội. Có thể kể đến, chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 5.000 người dân đang sinh sống trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm; Phối hợp với CDC Hà Nội triển khai lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho khoảng 15.000 người dân mỗi ngày...

Để công tác truy vết F0, khoanh vùng, cách ly, dập dịch của thành phố được diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn nữa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tha thiết kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Y khoa đang sinh sống tại Hà Nội và nói chung, các bạn sinh viên Trường Đại học Y tế Công cộng nói riêng đồng lòng cùng Bệnh viện, góp một phần sức lực vào công tác lấy mẫu xét nghiệm, bảo vệ Thủ Đô thân yêu. Với những kiến thức được học cùng sức trẻ, nhiệt huyết chắc chắn các bạn sẽ là những cánh tay đắc lực trong việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm truy vết F0 trong cộng đồng, thêm sức mạnh cùng cả nước kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh. **Bệnh viện cam kết sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn lực; đồng thời hỗ trợ đầy đủ điều kiện làm việc, sẵn sàng các nhu yếu phẩm, phương tiện phòng hộ, xe di chuyển, đảm bảo an toàn cho đội sinh viên Y khoa.**

Các bạn sinh viên Y khoa đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch và các công tác khác... tại **Bệnh viện Đa khoa Phương Đông** xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính – Nhân sự:

- Bà Phạm Hải Duyên
- Điện thoại: 0983.691.991
- Email: [duyenph@phuongdonghospital.vn](mailto:duyenph@phuongdonghospital.vn)
- Địa chỉ: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trân trọng

**KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**

*Nguyễn Công Minh*